

## บริษัทในประเทศไทยและเอกวาดอร์ครองตลาดส่งออกกุ้ง

รายงานข่าวอุตสาหกรรมของสำนักข่าว Undercurrent News ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจในหกประเทศ ครองอันดับการส่งออกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในรายงานที่หนากว่า ๑๐๐ หน้านี้ได้บันทึกข้อมูลบริษัทผู้ส่งออก ประเทศผู้ผลิต และตลาดที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมด ๔๐ อันดับในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ โดยพบว่าบริษัทในเอกวาดอร์ และไทยติดอันดับเกือบครึ่งจากรายชื่อทั้งหมด โดยเอกวาดอร์มี ๙ รายและไทยมี ๘ ราย ภายในรายงานนี้ มีการบันทึกข่าวและการสัมภาษณ์ที่จัดทำขึ้นในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งงานวิจัยตลาดและบริษัทต่างๆ ที่ทำขึ้นเพื่อรายงานฉบับนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีในการประกอบการฟาร์มกุ้งในอนาคตด้วย

สำนักข่าว Undercurrent News ได้ทำการวิเคราะห์ผู้ผลิตสินค้าส่งออกใน ๑๐ ประเทศ แต่ทว่ามีเพียง ๖ ประเทศที่มีบริษัทติดอยู่ในอันดับเกิน ๑ บริษัท โดยจะมีสองประเทศที่ก้าวไปข้างหน้า รวมถึงเวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน อินโดนีเซียเข้ามาในอันดับ ๓ ในรายชื่อประเทศส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดย ๗ จาก ๔๐ ประเทศมีฐานการผลิตในอินโดนีเซีย เวียดนามและอินเดียมีบริษัทติดอยู่ในอันดับประเทศละ ๕ บริษัท ในขณะที่บริษัทจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในอันดับเพียง ๓ ประเทศ

ความแตกต่างในการรับมือกับตลาดโลกของผู้ส่งออกแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขัน และจากความต้องการของผู้ซื้อหลัก การผลิตในจีนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความต้องการสินค้าของประเทศตนเอง โดยความต้องการซื้อของตลาดจีนมักมีผลกระทบต่อราคาในตลาดโลก สืบเนื่องจากการที่จีนมักยอมจ่ายแพงกว่าประเทศผู้นำเข้าอื่นๆ ในปี ๒๕๕๙ ข้อมูลการผลิตจากทางฝั่งประเทศจีนยังคงไม่ชัดเจน

เมื่อไม่นานมานี้ เวียดนามยังคงดิ้นรนในการแข่งขันกับประเทศอื่น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง เวียดนามจึงต้องตั้งราคาสูงกว่าอินโดนีเซียและอินเดียเพื่อให้ยังมีกำไร การที่เวียดนามจะยังคงสถานะให้อยู่ในการจัดอันดับได้หรือไม่นั้นยังต้องติดตามกันต่อไป ในปี ๒๕๕๘ อินเดียได้ขายวัตถุดิบจำนวนมากให้แก่บริษัทในเวียดนามเพื่อนำไปผลิตต่อ

อัตราการส่งออกของไทยในปีนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตของประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ผลอาหาร กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า ผลิตผลจากฟาร์มกำลังฟื้นตัว และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ ๔๐ ในปี ๒๕๕๙ นี้ ในขณะที่บริษัทอื่นมียอดขายสูงขึ้นจากปริมาณกุ้งที่นำมาผลิตสูงขึ้น

แหล่งข่าวหนึ่งได้กล่าวกับสำนักข่าว Undercurrent News ว่า จีนให้ความสนใจสินค้าจากเอกวาดอร์อย่างมาก โดยเต็มใจให้ราคาสูงกว่าสหภาพยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถซื้อกุ้งจากเอกวาดอร์ได้ ทำให้ราคากุ้งราคาสูงสำหรับสหภาพยุโรปเพิ่มสูง เนื่องจากปริมาณกุ้งจากเอกวาดอร์ที่จะมีพอจำหน่ายให้ได้ลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งจากหลายประเทศ อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าสภาพการผลิตในจีนยังคงไม่มั่นคงในปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ผู้ซื้อขอมุ่งมายังเอกวาดอร์ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวนี้ได้เตือนไว้ว่า หากจีนมองหากุ้งที่มีราคาต่ำกว่า ซึ่งมีอยู่อย่างแน่นอน ประเทศผู้ผลิตอื่นย่อมมีโอกาสเหนือกว่าเอกวาดอร์

**ที่มา:** Undercurrent News: Thai, Ecuadorean companies dominate list of largest shrimp exporters (June 1, 2016)

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

มิถุนายน ๒๕๕๙